

คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ๙. ๑๐/๒๔๙๕

ของ

นายชยงชน อินทะพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน

เรื่อง การเรียกร้องขอมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

คำถาม

ข้าพเจ้า ขอตั้ง คำถาม เกี่ยวกับ การงานใน หน้าที่ ของ กระทรวง  
ศึกษาธิการ เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตาม  
นัยแห่งข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ  
๑๕๒ ดังต่อไปนี้

ตาม คำแถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี ใน ชุด ของ ฯพณ ฯ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวแก่นโยบายต่างๆ ไป  
ว่า เพื่อให้ได้ผล รัฐบาลชุดนี้จะให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
แก่ประชากรราษฎรทุกชั้น การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาทาง  
การอาชีพชั้นสูงทางหนึ่ง ที่รัฐพึงเพิ่มพูนให้แก่ประชากรราษฎร เพื่อยังให้  
นโยบายประการอื่นของรัฐบาลประคับผลสำเร็จด้วย แต่ขณะนี้รัฐบาล  
ได้ขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นต้นไปแทบทุกจังหวัด และได้

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ เมษายน ๒๔๕๕

ขยาย การศึกษา ชั้น มหาวิทยาลัยใน พระนคร ชั้น หาดายดำชา จำนวน  
 นักเรียนที่สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาทางส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง  
 ยิงทางภาคเหนือที่จำนวนชั้น ส่วนมากไม่อาจมาเข้าศึกษาต่อในมหา  
 วิทยาลัยในกรุงเทพฯ ได้ เพราะอุปสรรคหลายประการ ประกอบกับ  
 รัฐบาลจำกัด สถานที่ไม่พอ อนึ่งขณะนั้นจังหวัดเชียงใหม่  
 โรงพยาบาลทั้งของเอกชน และของรัฐบาลขยายกิจการช้นมาก จึง  
 ขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลเคยดำริจะเปิดมหาวิทยาลัยชั้นในภาคเหนือที่จังหวัด  
 เชียงใหม่ครั้งหนึ่ง ใช่หรือไม่ เหตุใดจึงระงับเสีย หากยังไม่ระงับ  
 รัฐบาลนี้จะพิจารณาเร่งรัดให้ได้ เปิดมหาวิทยาลัยใน ภาคเหนือ ชั้นที่  
 จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ เมื่อใด มีโครงการโดยใช้เวลานานเท่าใด

๒. ขณะนี้พระราชอาชฎารทางภาคเหนือได้แต่งตั้งออกซึ่งมคิมหา  
 ชนทางหนึ่งต่อพิมพ์ท้องถิ่น การเดินขบวนเรียกร้องตามงานมหกรรม  
 และทางอื่น ๆ รัฐบาลทราบหรือไม่ เพื่อเป็นการเคารพต่อมคิมหาชน  
 ในข้อนี้ รัฐบาลนี้จะพิจารณาดำเนินการให้เพียงใด

๓. ทราบว่า เคยมีคหบดีในจังหวัดเชียงใหม่จะอุทิศที่ดินให้แก่  
 ทางราชการเพื่อเปิดมหาวิทยาลัยชั้นในภาคเหนือ แต่แดงเรื่องเงียบ  
 หายไป จริงหรือไม่ การเจรจาเป็นผลคืบหน้าไปประการใด

เล่ม ๑๓ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ เมษายน ๒๔๙๕

๔. ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการเคยตั้งงบประมาณขอที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยชน ครึ่งหนึ่ง ทออาเภอ แมริม จังหวัด เชียงใหม่ จริงหรือไม่ ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เหตุใดจึงระงับเสีย

๕. หากรัฐบาลไม่สามารถจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ด้วยเหตุผลทางการเงิน รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เอกชนดำเนินการตั้งมหาวิทยาลัย ชนในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่

คำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอตอบรวมกันดังนี้

รัฐบาล เคยดำริ ที่จะเปิดมหาวิทยาลัย ชน ในภาคเหนือ ที่จังหวัด เชียงใหม่ โดยได้เตรียมการจัดขอที่ดินทออาเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ชนหนึ่งก่อนแล้ว ชนต่อมาเป็นการก่อสร้างอาคารสถานที่และจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การสอน แต่การจัดตั้งมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงยังไม่ได้รับ งบประมาณเพื่อการนี้ นอกจากนั้น อาจารย์ที่จะทำการสอนก็จะต้อง เตรียมหาให้พอเพียงได้ระดับมาตรฐานสักด อย่างไรก็ตาม การศึกษา ก่าตั้งถาวรหน้าและประชาชนก็เรียกร้องดังที่ถาม รัฐบาลจึงจะได้จัด สถาปนัการศึกษาในรูปวิทยาลัยเทคนิคชนก่อน ต่อไปจะได้ขยายตัว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ เมษายน ๒๔๙๙

เป็นมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการที่จะเปิดวิทยาลัยเทคนิคในภาคนี้ในปีการศึกษา ๒๕๐๐

เรื่องการอุทิศที่ดินนั้น ไม่ปรากฏว่า เคยมีคหบดีในจังหวัดเชียงใหม่ แสดง ความจำนง ที่จะอุทิศที่ดินให้แก่ กระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย

และเรื่อง การให้เอกชนจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นอุดมศึกษานั้น ตามแผนการศึกษาชาติได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ

### คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ๘. ๑๖/๒๔๙๙

ของ

หัตถวง อรรถพรพิศาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมและสะพานสายสุขุมวิทย์

### คำถาม

ข้าพเจ้า ขอตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจการงาน ใน หน้าที่ ของ กระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตาม